

## ทีมนักสร้างสุขเภสัชมหิดลคว้ารางวัลอันดับ 2 ในงาน Happy University Challenge: ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข



8 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้แทนคณะกรรมการนักสร้างสุขของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลอันดับ 2 ในการประกวดบุคลิกกรรมการสร้างสุข จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชชัย สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy University Challenge: ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ภายใต้โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ” ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 40 สถาบัน ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานในฐานะของการเป็น 1 ใน 7 ส่วนงานภาคีนำร่องต้นแบบขับเคลื่อน “มหิดลแห่งความสุข” ระหว่างปี 2562-2563 ซึ่งประกอบด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ และคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการสร้างสุขที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการออมก่อน รวยกว่า และ โครงการ Happy Birthday ภายใต้ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมสำคัญ คือ การ Shopping ความสุขด้วยสกุลเงิน HUD (Happy University Dollar) ซึ่งกิจกรรมสอยดาว เกมใบ้คำ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนของทีมนักสร้างสุขเภสัชมหิดล ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ทำให้ได้รับเงิน เป็นจำนวน 167,000 HUD คว้ารางวัล อันดับ 2 มาตรการได้สำเร็จ โดยรางวัลอันดับ 1 เป็นของทีมนักสร้างสุขจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 240,000 HUD และ อันดับ 3 เป็นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 165,000 HUD นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของงานมีการจับสลากรางวัล Lucky draw มอบแก่ความสุขให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยผู้แทนจากทีมนักสร้างสุขเภสัชมหิดล ได้แก่นายบุญดาว เกตุวิบูลย์ หัวหน้าหน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ และนายอิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย เป็น 2 ใน 9 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอีกด้วย ชมภาพบรรยากาศภายในงาน และกิจกรรมของทีมนักสร้างสุขเภสัชมหิดล เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ <https://youtu.be/3ronFNLT1c>